

# การหนุ่ใจ

## ศจ.คร.นั้ทชัย มีชุชน

การหนุ่ใจเป็นลั้ที่สำคัญที่สุดลั้หนึ่งในลั้ชีวิตมนุษย์ และในวัฒนธรรมที่ต่างกั้ัน วิธีการที่มนุษย์ใช้ก็จะต่างกั้ัน ชาลั้จีนใช้การกระทำ ฝรั่งใช้คำพูด

ผมจำได้ว่่าหลั้งจากที่ครุ้วิชั้ย์นำผมไปสอนคณิตศาสตร์ที่บ้านของครุ้ แล้วเช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนปานะพั้นท์ ครุ้ยื่นสมุดพิชคณิตลั้นให้ ผมกั้่อย ๆ เปิดดูได้กะแนน 58/60 ครุ้พูดว่่า “นั้ทชัย เธอทำได้ดีมาก” ที่ดั้านล่างมีคำว่่า V.good ผมมองดูคำนั้นหลายครั้ง จิตใจเต็มไปดั้้วยความสุข ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ผมตั้งใจเรียนในชั้นเป็นพิเศษ ครุ้เรียกผมไปพบแล้วพูดว่่า “นั้ทชัย เธอมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เธอชอบประดิษฐ์คิดคั้ัน ครุ้เชื่อว่าเธอจะไปได้ไกลในทางนี้ ครุ้หวังว่่าเธอจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะ”

ตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กั้่อยมีครุ้หนุ่ใจ พ่อผมตายตั้งแต่นั้นอายุ 11 ขวบ ในโรงเรียนปานะพั้นท์ และที่ราชวัตร ตรอกวัดน้อยนพคุณ ผมมีเพื่อนเป็นเด็กวัดที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่น ั้ันชวนผมสูบบุหรี่ตั้งแต่นั้นมา แต่เมื่อผมอายุ 16 ปี ผมได้พบครุ้วิชั้ย์ที่หนุ่ใจผม

เวลาล่วงเลยมา 38 ปี ผมแต่งงานมีลูก 3 คน และผมอยากจะทำว่่า ครุ้สอนคณิตศาสตร์ที่ชื่อวิชั้ย์ ทำให้ผมประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เพราะครุ้หนุ่ใจผม กำหนดเป้าให้ผม ผมรู้ลั้กั้ว่าตนเองมีค่า ผมเกิดมานะ เกิดความตั้งใจใหม่ที่จะเข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้

การหนุ่ใจฝังอยู่ในลั้ชีวิตของเรา ผมและภริยาหนุ่ใจลูกของเราตั้งแต่นั้นมาเขายังเด็ก ๆ พูดกับเขาทุกครั้งที่เขาเรียนได้ และจะเรียนได้ดี หนุ่ใจให้เขารับใช้พระเจ้าไม่ว่าเขาจะมีอาชีพอะไร บ่อยครั้งที่ลั้ฟ่ลั้กคนทั้งสองเทศนา สอนพระคัมภีร์ผมก็จะขับรถไปกับภริยา ไปฟังและหนุ่ใจเขา เมื่อเห็นเขามีของประทาน ผมได้บอกเขาว่า คุณต้องอธิษฐาน พระเจ้าจะบอกคุณ พระเจ้าจะเรียกคุณดั้้วยตัวของพระองค์เอง อย่างกั้ือบปีอาชีพของผม ผมหนุ่ใจเขาโดยสนับสนุนเขา อธิษฐานเพื่อเขา ขอโรงเรียนที่ดีที่สุด พระเจ้าเมตตาให้ทุนแก่เขาทุกคน ผมยืนยั้กับเขาทุกครั้งที่ พระเจ้าทรงใช้เขาแน่นอน

ต่อมาไม่นาน ลั้ฟ่ลั้ส่งอีเมลล์เข้าเครื่องผมดั้ังนี้ “ผมมีข่าวดีสำหรับพ่อ-แม่ และผมหวังว่่าจะหนุ่ใจพ่อแม่ดั้้วย ผมเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้า อธิษฐานให้พระเจ้านำผมไปที่ซื้อพระธรรมที่พระองค์จะให้ผมอ่าน ทรงนำให้อ่านอิสยาห์ 41 พระเจ้าได้ตรัสกับผมขณะที่ผมอ่านทั้งบท ผมได้ลั้กั้เข้าอธิษฐาน ผมรู้แล้วว่่าพระเจ้าจะให้ผมทำอะไรพระองค์ตรัสอย่างเจาะจงโดยทำให้ผมหายสงสัยว่่า ผมจะเป็นนักเทศน์และรับใช้พระองค์ในประเทศไทย ผมลุกขึ้นและเริ่มร้องไห้ ผมร้องไห้เพราะมีความสุขในใจและผมมี

ความชื่นชมยินดี ผมไม่มีอะไรในชีวิตที่จะต้องสงวนไว้อีกต่อไป พระองค์เรียกผมแน่นอน ผมกลัวความจน แต่พระคัมภีร์ตรัสในบทนั้นว่าพระเจ้าจะหนุนผมพระธรรมตอนนั้นบอกว่า แม้ผมจะอ่อนแอและเป็นเหมือนหนอนยาโคบ พระองค์จะช่วยผม ผมมีความสุขมากจริง ๆ พระเจ้าข้าเตือนผมด้วยสันติสุข และความชื่นชมยินดี ซึ่งความสุขและความยินดีชนิดนี้เท่านั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้”

การหนุนใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ แหล่งกำเนิดการหนุนใจคือพระเจ้า พระเจ้าใช้คนจำนวนมากหนุนใจมนุษย์ แต่ต้นเหตุของการหนุนใจคือพระเจ้า พระผู้สร้างของเรา ครูวิชัยหนุนใจผม ผมและภริยาหนุนใจลูก ทิตัสหนุนใจเปาโล โยชูวาและคาเลบหนุนใจโมเสส ดาวิดสั่งให้ผู้สื่อสารหนุนใจทหารหาญของเขาในการรบ เปาโลเรียกคริสตจักรมาหนุนใจหลังเกิดการจลาจลที่เอเฟซัส แต่แหล่งกำเนิดของความสามารถหนุนใจเกิดจากพระเจ้า เป็นของประทานฝ่ายพระวิญญาณที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ความช่วยเหลือ (Help)”

ถ้าคุณและผมฝึกตัวเองหนุนใจคนอื่น เราเองก็ได้รับคำหนุนใจกลับคืน และอาจจะมากกว่าหลายเท่าในกฎของฟีลิกัส แรงกระทำย่อมเท่ากับแรงปฏิกิริยาฉันใดในกฎของชีวิต ถ้าคุณและผมเริ่มหนุนใจคน คุณจะได้รับคำหนุนใจกลับหลายสิบเท่า เหมือนโคลงที่น้องรุธส่งเข้า E-mail วันเกิดผม

The law of Life: Whatever you give away today or think or say or do will multiply about tenfold and then return to you.

ให้เราคิดว่าพระผู้สร้างของเรา หนุนใจอะไรเราบ้าง?

พระองค์หนุนใจเราด้วยความรอดของพระองค์ โรม 5:5 เราอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์มากยิ่งขึ้นอีก พระองค์ให้เราอยู่ในครอบครัวของพระองค์คือ คริสตจักร มากยิ่งขึ้นอีก พระองค์ให้เราเป็นบุตรและทรงให้เราอยู่กับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียว และมากกว่านั้นยังเรียกพระองค์ว่า พระบิดา และจากความสัมพันธ์อันใหม่นี้ทำให้เราเกิดขวัญและกำลังใจในชีวิตใหม่ดังพระคำใน ยอห์น 10:28 “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แก่นั้น แก่นนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” พระองค์ประทานพลังชีวิตอันไหลมาจากพระองค์แบบไม่มีวันหมด มีคำสัญญาที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

จงขอแล้วจะได้...

ท่านจะขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น...

เราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปเป็นนิรันดร์...

ไม่มีสิ่งใดทำให้เราขาดความรักของพระเจ้า (โรม 8:38, 39)

ถ้าเจ้าเห็นคนหนึ่งอย่งมาหาเรา เราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุข

เราจะรักษาโรคของเจ้า จะขนานตัวแสบให้เจ้า

เราจะเช็ดน้ำตาให้เจ้าสันติสุขเราให้เจ้า เราเป็นศิลาเจ้าจงฟังเรา ในเวลาที่เจ้าร้อนใจ

เราจะไปเตรียมที่ไว้ให้เจ้า เราจะให้เจ้ามีศักดิ์ศรีนิรันดร์

และอีกหกพันกว่าข้อที่เป็นพระสัญญาพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งการหนุนใจ ถ้าเราอ่าน พระวาระของพระองค์ทุกวัน อธิษฐานทุกวัน ดำเนินชีวิต 24 ชั่วโมงถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ คือ ห่างพ้นจากบาป เราอาจพลาดได้บ้าง เมื่อเราสำนึกและขอการอภัย พระองค์ก็ทรงสถิตกับเราและยกโทษให้

“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้ พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้อำนาจของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3:5-6)

นี่คือสิ่งที่พระองค์หนุนใจเรา จนเราเดินทางถึงเมืองบรมสุขเกษมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรา เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้า และพระเจ้าทรงหนุนใจเรา เราก็สามารถหนุนใจคนอื่นด้วยเช่นกัน

หญิงม่ายคนหนึ่งอายุมากแล้ว อยู่คนเดียวและว้าเหว่ วันหนึ่งเธอท้อใจมาก และผู้ปกครองก็ให้คำแนะนำให้ไปหาผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นจิตแพทย์คริสเตียนหลังจากฟังปัญหา ผู้ให้คำปรึกษาพูดว่า “หมอมีทางช่วยป่าได้ ถ้าป่าสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำที่ผมเขียนไว้ในซองนี้” หญิงม่ายรับปาก เธอรับซองกระดาษที่หมอยื่นให้ซึ่งเขียนว่า “ไปที่ร้านขายต้นไม้ใกล้บ้าน ชื่อเมล็ดพันธุ์ไม้ประดับและไม้ดอกที่ป่าชอบ ปลูกดอกไม้และจัดทำเป็นช่อเล็ก ๆ 1 ช่อ ทุกสัปดาห์ นำช่อดอกไม้ไปให้สมาชิกในคริสตจักร ที่ป่วย หรือกำลังฟื้นไข้ คนที่ท้อใจ ทุกข์ใจ ซึ่งต้องการการหนุนใจ

หญิงม่ายทำตามคำสั่งของหมอโดยเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าจะเกิดผลได้อย่างไร อีกหลายเดือนต่อมาเธอนำดอกไม้ไปคริสตจักรหนึ่งช่อใหญ่ทุกสัปดาห์และมอบให้แก่สมาชิก 1 คน ทุกสัปดาห์ วันหนึ่งหมอลามหญิงม่ายว่ายังท้อใจอยู่อีกหรือไม่ เธอตอบหมอว่า ความรู้สึกท้อหายไปโดยไม่รู้ตัว และเล่าว่าทุกครั้งที่นำช่อดอกไม้ไปให้ ผู้คนจะเข้ามาขอบคุณ มาขอบคุณเต็มไปหมด

เมื่อเราหนุนใจคนอื่น เราเองก็ได้รับการหนุนใจด้วยเช่นกัน นี่เป็นกฎของชีวิต และเป็นวิถีของพระเจ้า ผู้ใดหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ถ้าเราหว่านการหนุนใจเราก็จะได้รับเช่นเดียวกัน

คุณอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม นักดนตรีที่มีพรสวรรค์ นักธุรกิจที่ชาญฉลาด หรือนักการเมืองที่มีชื่อ อาจไม่ได้เป็นดาราทีวี ดาราละคร แต่คุณเป็นดาราของการหนุนใจ เป็นบุคคลที่หนุนใจคนแก่ที่สุดได้แน่นนอนในพระคัมภีร์มีกิจกรรมของคนเช่นนี้บันทึกไว้ โยเซฟที่เรียกบานาบัส ซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนใจ คุณอยากมีบานาบัสเป็นเพื่อนใหม่ครับ ฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุด แต่เวลาของการหนุนใจไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้เรามาหนุนใจกันมาช่วยทำให้สมาชิกโบสถ์เราอ้าใจ หนุนใจมีกำลัง มีความหวัง มีน้อยคนที่จะรู้ว่า การหนุนใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมี

ปัญหาอาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งคือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ

ที่มา : พระคริสตธรรมปริทัศน์ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 2004, หน้า 19-21.